

กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (เพิ่มเติม) ราย นางคำสิน โพธิ์มีผล บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยากคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (เพิ่มเติม) ราย นายพิศาล รัตนจันทร์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (เพิ่มเติม) ราย นางรัชดาภรณ์ ดาราแสน บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยากคนพิการ
ทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
(เพิ่มเติม) ราย นางหนอม ถวิลไพร บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 11 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยากคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (เพิ่มเติม) ราย นายพุด พิระภาค บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (เพิ่มเติม) ราย นางสาวเพียง สีสั่งข์ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 13 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (เพิ่มเติม) ราย นางบุญมา กาสา บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร



กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเมือง มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางการเห็น ตามโครงการช่วยเหลือเยียวายคนพิการ
ทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
(เพิ่มเติม) ราย นางจรัส พราวศรี บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 1 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

